

ควิกส์วิน...แก้ปัญหาเกษตรตกต่ำ

โดย ดร.ธนิต โสรัตน์

www.tanitsorat.com / facebook.com/tanit.sorat

วันที่ 19 ธันวาคม 2557

Quick Win หรือมาตรการเร่งด่วนในการแก้ปัญหาของรัฐบาลซึ่งมีกรอบเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ค่อนข้างจำกัดจึงมีการกำหนดนโยบายเร่งด่วนหรือควิกส์วินให้แก่หน่วยราชการ รวมทั้งให้สภาปฏิรูปหรือ สปช.เร่งไปดำเนินการ โดยให้มีทั้งมาตรการที่สามารถขับเคลื่อนได้โดยใช้กลไกของรัฐบาลใช้เวลา 3-6 เดือน ส่วนมาตรการเร่งด่วนที่ต้องมีกระบวนการออกเป็นกฎหมายซึ่งกำหนดให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปี ซึ่งทาง สปช.รับลูกกำหนดให้สมาชิกต้องดำเนินการเสนอเรื่องเร่งด่วนเพื่อนำเสนอรัฐบาลหรือ สนช.เพื่อออกเป็นกฎหมายซึ่งน่าจะเร่งดำเนินการใน 4 สัปดาห์แรกของเดือนมกราคม

มาตรการเร่งด่วนที่รัฐบาลควรเร่งดำเนินการให้ผลอย่างรวดเร็วที่สุดเกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าของสินค้าเกษตรที่ดาวน์ราคาตกต่ำ โดยเฉพาะน้ำยางพาราราคาขณะนี้อยู่ที่ 41 บาท/กิโลกรัมซึ่งในช่วงที่ผ่านมา 4-5 วันราคาน้ำยางปรับตัวสูงขึ้นจากราคา 37 บาท/กิโลกรัม ซึ่งเกษตรกรพอหายใจได้คล่องขึ้นเล็กน้อยแต่ราคาขายยังหายไปไกลกว่าต้นทุนที่ 60-62 บาท/กิโลกรัม ขณะที่ชาวนาบางพื้นที่ร้องโอดครวญว่าขายข้าวได้เพียงตันละ 5,500 บาท กลุ่มค้ำประกันสำปะหลังก็ออกมาขอให้ช่วยเหลือด้านราคา ปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำส่งผลกระทบต่อเกษตรกรซึ่งคิดเป็นร้อยละ 41 ของครัวเรือนในประเทศไทย ส่งผลกระทบต่อหนี้ครัวเรือนที่สูงและกระทบเป็นลูกโซ่ไปสู่การบริโภคภายในที่ชะลอลง

การแก้ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศจึงต้องมุ่งไปสู่การหามาตรการเร่งด่วนในการแก้ปัญหาของรายได้เกษตรกรตกต่ำซึ่งควรจะเรียงระดับความสำคัญของปัญหาโดยมาตรการระดับต้นๆที่ควรทำคือ มาตรการเยียวยาความเดือดร้อนของเกษตรกรด้วยการแก้ปัญหาหนี้สินครัวเรือนและหนี้นอกระบบซึ่งมีดอกเบี้ยที่สูง ซึ่งเป็นต้นเหตุสำคัญที่ลดอำนาจในการจับจ่ายใช้สอยของเกษตรกรโดยให้ ธกส.มีโครงการประนอมหนี้และโครงการยึดหนี้ของเกษตรกรที่ถึงเวลาต้องชำระหนี้ออกไป 12 เดือน ซึ่งจะทำให้เกษตรกรมีเงินหมุนเวียนและไม่อยู่ในกับดักของหนี้นอกระบบ

นอกจากนี้ควิกส์วินที่ต้องเร่งดำเนินการคือการจ่ายเงินชดเชยที่ช่วยเหลือเกษตรกรไร่ละ 1,000 บาทไม่เกิน 15 ไร่ โดยเร่งดำเนินการให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุด ส่วนเกษตรกรที่ไม่มีเอกสารกรรมสิทธิ์ที่ดินก็ต้องเร่งพิสูจน์ว่าเป็นที่ดินทำกินจริงเพื่อที่จะจ่ายเงินช่วยเหลือ เพราะมีเกษตรกรจำนวนมากไม่มีกรรมสิทธิ์

ในที่ดิน ทั้งที่ตัวเองทำกินมาเป็นเวลานานนับเป็น 10 ปี สำหรับเกษตรกรชาวสวนยางเรื่องเร่งด่วนคือการให้มีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางโดยขั้นต้นควรให้กระทรวงคมนาคมกำหนดให้มีการใช้ยาง 5 % ผสมยางมะตอยในการเทพื้นถนน โดยกำหนดเป็นสัดส่วนที่ชัดเจนให้กรมทางหลวงแผ่นดินและกรมทางหลวงชนบทไปออกที่ไอราร์

สำหรับวิธูปบล็อกหรือตัวหนอนทำจากยางสำหรับทำทางเดินควรให้ กทม. เทศบาล อบต. ทั่วประเทศไปกำหนดการจัดซื้อเพื่อที่ใช้ในการปูทางเดิน นอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการควรให้หน่วยงานในสังกัดมีการจัดสร้างสนามฟุตบอลทั่วประเทศซึ่งรัฐบาลควรจัดงบประมาณมาสนับสนุนเป็นพิเศษ ในกรณี ที่กล่าวข้างต้นเป็นอำนาจของรัฐบาลที่จะสั่งการได้ โดยออกเป็นมติ ครม. กำหนดระยะเวลาในการ ดำเนินการภายใน 3 เดือน ซึ่งจะทำให้ราคายางดีดตัวสูงขึ้นโดยไม่ต้องไปอุดหนุนด้านราคาและชดเชย ต้นทุน

อย่างไรก็ดีการผลักดันควิกส์วินหรือมาตรการเร่งด่วนของรัฐบาลจะต้องควบคู่ไปกับการ ปฏิรูประบบกลไกจัดซื้อ-จัดจ้างของหน่วยราชการให้มีช่องทางพิเศษ สำหรับสนองนโยบายของ รัฐบาลในการช่วยเหลือเกษตรกร หากใช้รูปแบบปกติซึ่งมีระเบียบและขั้นตอนมากมายก็จะไม่สามารถ ดำเนินการได้ แต่ก็ต้องมีมาตรการป้องกันการคอร์รัปชันซึ่งอาจใช้ช่องทางนี้เพื่อให้ได้ประโยชน์ส่วนบุคคล อย่างไรก็ตามนโยบายควิกส์วินของรัฐบาล ควรทำพร้อมกันไปหลายด้านทั้งด้านการกระตุ้นเศรษฐกิจ เพื่อให้เกิดการบริโภคหรือการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เช่น โครงการคูปองซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคหรือการ แก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนในภาคเศรษฐกิจอื่นๆ ซึ่งมาตรการเร่งด่วนควรเน้นโครงการที่แก้ปัญหาตรงจุด ตอบ โจทย์สังคมและประเทศ ทำได้รวดเร็วภายในกรอบข้อจำกัดของรัฐบาลทั้งด้านเวลาและเงื่อนไขอื่นๆ

ทั้งนี้มาตรการเร่งด่วนควรมีแนวทางการแก้ปัญหาคอร์รัปชันอย่างจริงจัง เห็นผลรวดเร็ว รวมทั้ง ควิกส์วินในการแก้ปัญหาการเหลื่อมล้ำและการมีส่วนร่วมของประชาชนซึ่งจะสร้างความเชื่อมั่นและ ทัศนคติที่ดีต่อรัฐบาล นอกจากนี้การออกมาตรการเร่งด่วนควรเน้นคุณภาพมากกว่าเชิงปริมาณโดย โครงการซึ่งไม่ได้ตอบโจทย์ของประเทศหรือแก้ปัญหาไม่ตรงจุด รวมทั้งโครงการเลื่อนลอยไม่สามารถ ดำเนินการได้ในระยะสั้น **มิฉะนั้น “Quick Win อาจกลายเป็น Quick Losses”** คือจากโครงการเร่งด่วน ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจกลายเป็นโครงการสร้างความเสียหายให้กับเศรษฐกิจระยะยาว (สนใจรายละเอียด เพิ่มเติมดูได้ทางเว็บไซต์ www.tanitsorat.com หรือ www.facebook.com/tanit.sorat)

www.tanitsorat.com

0 1 1 4 5 0 3 9

ณ วันนี้มีผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ จำนวน

เว็บไซต์คลังสมอง รวบรวมข้อมูลข่าวสารด้านวิชาการ ด้านเศรษฐกิจ ด้านโลจิสติกส์ รวมทั้งทาวเวอร์พอยท์ และ e-Book เช่น รายงานผลกระทบภาคการ ส่งออกภายใต้เศรษฐกิจโลกชะลอตัว รายงานยุทธศาสตร์หุ้นส่วนเศรษฐกิจ การลงทุนประเทศเพื่อนบ้าน รายงานการศึกษาความต้องการภาคเอกชนและ การเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ จากแผนพัฒนาระบบขนส่งฯ และหนังสือด้านโลจิสติกส์ต่างๆ

(สนใจเทปบันทึกการสัมภาษณ์ สามารถติดตามได้ที่ www.youtube.com โดยใช้คีย์เวิร์ด ดร.ธนิต โสรัตน์)